

## โอเน็ตอังกฤษผัดศร. สั่งเยียวยารับเด็กม.4เพิ่มเบรกผอ.สทศ.ไขก๊อก

นำเสนอเมื่อ : 1 ก.ค. 2559

สทศ. ยอมรับผัดเจเลยข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ผิด รวม 3 ข้อ พร้อมเร่งปรับคะแนนใหม่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคะแนนเพิ่มมีสิทธิเข้าเรียนได้ แต่อนุโลมให้เด็กที่อาจจะถูกตัดสิทธิเรียนต่อไป ขณะที่ รว.ศึกษาธิการ เบรกใบลาออก ผอ.สทศ.เพื่อแสดงความรับผิดชอบ

วานนี้ (30 มิ.ย.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวการปรับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน หรือโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ตรวจสอบข้อสอบใหม่พบข้อผิดพลาดจริง โดยข้อที่ 39 เปลี่ยน คำตอบจากตัวเลือกที่ 3 เป็นตัวเลือกที่ 1 ข้อที่ 42 เปลี่ยนคำตอบจากตัวเลือกที่ 3 เป็นตัวเลือกที่ 4 และข้อที่ 47 มีคำตอบที่ถูกต้อง 2 ตัวเลือก คือ ตัวเลือกที่ 3 และตัวเลือก ที่ 4 ซึ่งเป็นคำตอบเดิม

ดังนั้น ศธ.จึงเห็นชอบให้มีการปรับคะแนนใหม่ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (สช.) และสถานศึกษาปรับคะแนนในระเบียบแสดง ผลการเรียน หรือ ปพ.1 ของนักเรียน และส่งคะแนนใหม่ให้ สทศ. เพื่อคำนวณคะแนนวิชาภาษาอังกฤษใหม่ จากนั้น สทศ.จะส่งคะแนนที่คำนวณได้ ให้ทางโรงเรียนซึ่งใช้คะแนนโอเน็ตเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเด็กเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 เรียงลำดับคะแนนนักเรียนที่สอบเข้าใหม่ทั้งระบบ

"การเรียงลำดับคะแนนใหม่ครั้งนี้ จะส่งผลให้เด็กที่สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 282 แห่ง บางคนมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น และมีสิทธิได้ เข้าเรียน ในขณะที่เดียวกันอาจมีเด็กบางคนที่มีคะแนนลดลง ซึ่งในส่วนของเด็กที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดจะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว ถึงแม้ว่าตามข้อกำหนดของ ศธ.จะห้ามรับเด็กเกิน 50 คนต่อห้อง จะเพิ่มเป็น 51 หรือ 52 คน ศธ.จะอนุโลมให้รับได้ ส่วนเด็กที่มีคะแนนลดลง แต่ได้เข้าเรียนไปแล้วจะยกประโยชน์ให้ได้เรียนต่อไป" พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) พร้อมทั้งจะรับผิดชอบ ด้วยการขอลาออกจากตำแหน่ง ผอ.สทศ. แต่ตนบอกว่า สิ่ง ที่ สทศ.กำลังทำอยู่คือความรับผิดชอบต่อ การแก้ไขปัญา เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส โดยในการสอบโอเน็ตครั้งต่อไป สทศ. ต้องเพิ่มขึ้นตอนการออกข้อสอบและเฉลยคำตอบโดยดูความยากง่าย ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า สทศ.ต้องขอโทษ ที่เฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ผิด ซึ่ง สทศ.จะประกาศผลคะแนน โอเน็ตที่ปรับใหม่ทั้งในระดับรายบุคคล ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทางเว็บไซต์สทศ. www.niets.or.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

หากสถานศึกษาต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2217-3800 กด 0 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน 360 องศา และ [ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ](#)